



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง การรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติในเวลาราชการ
และภาคปกตินอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติในเวลาราชการ และภาคปกตินอกเวลาราชการ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ และตามมติ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ยกเว้นค่าปรับล่าช้า

โดยชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาเตอร์ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด ธนาคารกรุงไทย จำกัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ สแกน Bar Code ผ่านแอปธนาคารกรุงไทย QR-Code ชำระเงินผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร หากนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินตามกำหนดดังกล่าว ให้รักษาสถานภาพ การเป็นนักศึกษา ภายในวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ งานการเงิน กองคลัง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วัน /เดือน/ปี	กิจกรรม	สถานที่
วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕	รับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาภาคปกติในเวลาราชการ และภาค ปกตินอกเวลาราชการ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด ธนาคารกรุงไทย จำกัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด งานการเงิน กองคลัง

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนด ให้ชำระค่ารักษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ งานการเงิน กองคลัง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

หมายเหตุ แนวปฏิบัติการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

- เตรียมใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ณ วันที่ต้องการชำระฯ
- ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนและจำนวนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ติดต่อเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด, ธนาคารกรุงไทย จำกัด, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด, และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
- สแกน Bar Code ที่ได้รับจากใบแจ้งยอดการชำระเงินของระบบการเงินนักศึกษา (REG)
ชำระเงินผ่าน app ธนาคารกรุงไทย
- สแกน QR-Code ที่ได้รับจากใบแจ้งยอดการชำระเงินของระบบการเงินนักศึกษา (REG)
ชำระเงินผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร